
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 156 วันจันทร์ท่ี 30 มกราคม  พ.ศ. 2555 
 
 

สื่อสารสัมพันธ์  สร้างสรรค์ความคิด  เกาะติดสถานการณ์ 

 

 

ม. ราชภัฏนครฯ จัดสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ                   
เรื่อง “ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 6) และเรื่อง งานวิจัยท๎องถ่ินภาคใต๎ (ครั้งที่ 2) เนื่องในวันราชภัฏ
วิชาการ ในระหวํางวันที่  11-13  กุมภาพันธ์  2555  ณ  ห๎องประชุมศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  
 ผศ. ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์  อธิการบดี  กลําวถึงการจัดการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติวําใน
ฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มีบทบาทส าคัญที่เป็นศูนย์กลางด๎านการศึกษาและการสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช  เคยจัดสัมมนาทางวิชาการประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชมานานแล๎วถึง 5 ครั้ง  
ในชํวง พ.ศ. 2521 – 2531  สะท๎อนให๎เห็นวําประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชมีพัฒนาการมาอยํางตํอเนื่อง  จาก
ชุมชนการค๎าบนคาบสมุทรมลายูซ่ึงเป็นจุดเชื่อมตํอที่ส าคัญของเส๎นทางการค๎านานาชาติระหวํางอินเดียกับจีน  
ได๎พัฒนาเป็นเมืองทําส าคัญแหํงหนึ่งจนในที่สุดปรากฏรัฐ  “ตามพรลิงค์ ”  และตํอมาคือ  “นครศรีธรรมราช ”  
และได๎สํงตํอมรดกทางวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน  

ในการสัมมนาจะมีวิทยากรมารํวมบรรยายถึง 28 คน จากสาระส าคัญ 4 หมวด  ได๎แกํ หมวดโบราณคดี
ภาคใต๎  หมวดประวัติศาสตร์ท๎องถ่ินภาคใต๎ หมวดประวัติศาสตร์การบริหารทรัพยากรส่ิงแวดล๎อมในลํุมน้ าปาก
พนังและทะเลสาบสงขลา  และหมวดประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในนครศรีธรรมราชและภาคใต๎   

การสัมมนาจะเริ่มวันแรกในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 12.30 น. เป็นพิธีการเปิดสัมมนา พร๎อม
ด๎วยปาฐกถาน า  โดยนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยายเรื่อง “ประเด็นพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ”  โดย ส.ว. สิริวัฒน์  ไกรสินธ์ุ   ตํอด๎วยการบรรยายเรื่อง “จากตามพรลิงค์สํู
นครศรีธรรมราช ”  โดย อาจารย์อมรา  ศรีสุชาติ  หลังจากพักรับประทานอาหารวํางเสร็จแล๎วกลับมาฟังการ
บรรยายเรื่อง“ตามรอยโบราณคดี:จากอันดามันสํูตามพรลิงค์” โดย ร.อ. บุณยฤทธ์ิ           ฉายสุวรรณ กํอนจบการ

สัมมนาในวันแรกฟังการบรรยายเรื่อง “นครศรีธรรมราชดินแดนพุทธภูมิ : การพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม”  โดยอาจารย์สุดาวรรณ์  มีบัว                              

 
                                                                                                                  ....อํานตํอหน๎า 2.... 
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ม. ราชภัฏนครฯ จัดสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช (อํานตํอจากหน๎า 1) 
  

สํวนในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555  ซ่ึงเป็นวันที่สองของการสัมมนาเริ่มในเวลา 09.00 น. เริ่มจาก
บรรยายเรื่อง “เหตุการณ์ในนครศรีธรรมราชสมัยอยุธยาตอนกลาง”  โดย อาจารย์กมลทิพย์ ธรรมกีระติ  ตํอด๎วย
การบรรยายเรื่อง “ค าให๎การลูกเรือส าเภาจีนเกี่ยวกับสยามในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ”  โดย ผศ.ดร.วรพร  ภูํ
พงศ์พันธ์ุ   หลังจากพักรับประทานอาหารวํางแล๎วกลับมาฟังการบรรยายในเรื่อง “คุณคําจากแผนที่เมือง
นครศรีธรรมราช  ซ่ึงส ารวจและจัดท าโดย ม.เดอ ลามาร์ เมื่อ พ.ศ. 2230” โดย อาจารย์ภูธร  ภูมะธน  การบรรยาย
เรื่อง “เอกสารการกัลปนาพระต าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา ณ เมืองพัทลุง ” โดย ดร.วินัย       พงศ์ศรีเพียร เป็น
เรื่องปิดท๎ายในชํวงเช๎าของการสัมมนา  และในชํวงบํายเริ่มในเวลา 13.00 น. บรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหวําง
นครศรีธรรมราชกับปัตตานีในมิติรัฐศาสตร์ ”  โดย ศ.ดร.ครองชัย หัตถา  ตํอด๎วยการบรรยายเรื่อง “รัฐ
นครศรีธรรมราช : ความสัมพันธ์กับรัฐปัตตาน”ี  โดยอาจารย์พรปวีร์  ศรีงาม  กํอนเวลาพักรับประทานอาหารวําง
มาฟังบรรยายเรื่อง “สุลตํานลํุมทะเลสาบสงขลา” โดย นายเรืองวุฒิ มิตรสุริยะ  และหลังจากรับประทานอาหรวําง
แล๎วมาฟังการบรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์ท๎องถ่ินภาคใต๎ตอนกลาง ”  โดย ดร.วันวร  จะนู  อาจารย์กล่ิน คง
เหมือนเพชร อาจารย์มานะ ขุนวีชํวย และดร.เลิศชาย ศิริชัย เป็นผู๎ด าเนินการอภิปราย สํวนการบรรยายเรื่อง 
“ประวัติศาสตร์ท๎องถ่ินภาคใต๎กับบทบาทหลังสมัยการพัฒนา” โดย รศ.ดร.ยงยุทธ  ชูแวํน และกํอนปิดของวันที่
สองเป็นการบรรยายเรื่อง “สมเด็จพระเจ๎าตากสินกับกรณีสวรรคตที่นครศรีธรรมราช ”  โดย อาจารย์ดิเรก ภูํภูริ
ธรรม    
 ในวันสุดท๎ายของการสัมมนาเป็นการบรรยายสลับกับการอภิปราย เริ่มตั้งแตํเวลา 09.00 น. บรรยายเรื่อง 
“เครื่องถ๎วยจีนและเงินเหรียญตํางชาติในนครศรีธรรมราช” โดย นายแพทย์บัญชี พงษ์พานิช และนายแพทย์ผจญ  
สวํางพ้ืน  สลับด๎วยการอภิปรายเรื่อง “พุทธศาสนาในนครศรีธรรมราช” โดย รศ.ดรสืบพงศ์ ธรรมชาติ ดร.เกรียง
ไกร เกิดศิริ  ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร สํวนผู๎บรรยาย ผศ. ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์   ตํอจากนั้นจะเป็นการอภิปราย
เรื่อง “การจัดการอุตสาหกรรมทํองเที่ยวโดยใช๎มรดกวัฒนธรรม  : กรณีศึกษางานมาฆบูชาแหํผ๎าขึ้นธาตุ ” โดย 
นายสุเทพ  เกื้อสังข์  สํวนในภาคบํายจะเป็นเป็นการบรรยายเรื่อง “บทบาทองค์กรมัสยิดกับกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมในนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดุสิต หวันเหล็ม และมีการอภิปรายเรื่อง “ประวัติศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรส่ิงแวดล๎อมในนครศรีธรรมราช โดย รศ.ดร.โรจน์       คุณอเนก  อาจารย์จิตติมา  ด ารงวัฒนะ อาจารย์
พิเชฐ แสงทอง สํวนผู๎ด าเนินการ คือ ผศ.ดร.ณรงค์         บุญสวยขวัญ  และกํอนปิดการสัมมนาเป็นการบรรยาย
เรื่อง “รังนกแอํน : สิทธิทางธุรกิจในลํุมน้ าปากพนัง ” โดยอาจารย์เกษม จันทร์ด า  สํวนการสรุปผลการสัมมนา 
คือ ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ครานี้นับได๎วําคงจะได๎รับความรู๎ใหมํ ๆ มาบอกเลํากันให๎ฟังผํานการสัมมนาในครั้งนี้ ซ่ึงเรียกได๎วําเป็น
การประมวลองค์ความรู๎โดยวิธีการบอกเลําผํานมุมมองของแตํละคน   
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คิดสักนิด..ก่อนกดเปิด!!! 

 
กํอกานต์  ประเสริฐ 

 
หลายวันกํอนมีโอกาสเข๎ารํวมประชุม  เมื่อเข๎าห๎องประชุมอากาศเย็นสบายมาก  สายตามองไปเห็นพัด

ลมระบายอากาศผนังห๎องหมุนติ้ว ๆ  อยูํตลอดเวลา ประชุมผํานไป  4-5 ชั่วโมง  พัดลมระบายอากาศก็ยังไมํหยุด
หมุน  ผมนึกอยํางนี้ครับ!!  เค๎าหรือผมที่เข๎าใจผิดเรื่องการใช๎พัดลมระบายอากาศกันแนํ  วันนั้นผมนั่งประชุม
เหมือนกับไมํได๎รํวมประชุม  ก็มัวแตํคิดเรื่องเจ๎าพัดลมระบายอากาศ  ทํานลองคิดดูนะครับวําไอ๎เจ๎าตัวพัดลม
ระบายอากาศเนี๊ยส าคัญหรือจ าเป็นต๎องเปิดขนาดไหนกับห๎องท่ีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ห๎องท่ีติดแอร์นั้นละ
ครับ) 

ตามหลักการแล๎วอากาศเย็นมีน้ าหนักมากกวําอากาศร๎อนครับ เวลาเปิดแอร์ อากาศเย็นจะตกสะสมท่ีพื้น  
อากาศร๎อนจะลอยอยูํที่ฝ้าเพดาน   ท าให๎อากาศร๎อนไมํหมุนเวียนออก กวําแอร์จะท างานให๎อากาศทั้งห๎องเย็นขึ้น
ต๎องท างานหนัก  หากมีพัดลมระบายอากาศและในชํวงแรกที่เปิดแอร์แล๎วเปิดพัดลมระบายอากาศด๎วยจะท าให๎
ห๎องเย็นเร็วขึ้น  หลังจากห๎องเย็นพอเหมาะ  สังเกตดูคอมเพสเซอร์ท างานแล๎วตัด ซัก 2-3 ครั้ง  ก็ปิดพัดลมระบาย
อากาศได๎แล๎วครับ เพราะห๎องเย็นแล๎ว  อากาศร๎อนที่ลอยอยูํใกล๎ฝ้าเพดานก็ได๎ออกไปหมดแล๎ว  เห็นมั้ยละครับ
เทํานี้เอง  ถ๎าเราเปิดตลอดเวลา  พัดลมก็ดูดเอาลมเย็นภายในห๎องท้ิงด๎านนอก คราวนี้แอร์ก็ต๎องเรํงท างานให๎
อากาศเย็นอยํางเดิมอีก เปลืองคําไฟสองเด๎งครับ ท้ังคําไฟพัดลมระบายอากาศและคําไฟแอร์ที่ท างานเพิ่ม  แตํถ๎า
ในห๎องท่ีมีคนอยูํมากๆเชํน  ประชุมครั้งละหลายๆคน รํางกายคนเราถํายเทความร๎อนออกมาเยอะ ก็จ าเป็นต๎องใช๎
พัดลมระบายอากาศชํวย ไมํวํากันครับ 

ถ๎าหากอยากรู๎วําเจ๎าพัดลมระบายอากาศตัวนี้เอาเงินจากกระเป๋ามหาวิทยาลัยเราไปเทําไร  ก็คงจะตอบให๎
ชัดไมํได๎  เพราะปัจจัยหลายอยําง ไมํวําจะเป็นก าลังของตัวพัดลมเอง หรือเวลาท่ีใช๎เปิด อายุของ       พัดลม ฯลฯ  
ยกตัวอยําง เชํน   พัดลมระบายอากาศทั่วไปกินไฟ  25  วัตต์  เปิดแตํเช๎ายันเย็น   8  ชั่วโมง  
                    [ (25 x1) x 8] /1000    =                        0.20        หนํวย / ตัว /วัน  

คําไฟฟ้า 3.50  บาทตํอหนํวย  เป็นเงิน         0.70        บาท/ตัว/วัน  
1 เดือน   ใช๎     24  วัน                                16.80       บาท/ตัว/เดือน  
1 ปี ใช๎เงินจํายคําไฟฟ้า                              201.60       บาท/ตัว/ปี  
แล๎วมหาวิทยาลัยเรามีพัดลมระบายอากาศกี่ตัว  ทํานลองคิดดู!!!  แตํที่แฝงและส าคัญคือแอร์ก็ต๎องท างาน

เพิ่ม จํายคําไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากที่เดียวครับ... 
คําไฟฟ้าท่ีเราต๎องจํายไปกับพัดลมระบายอากาศแม๎จะน๎อยนิด  แตํมันเทียบไมํได๎เลยกับท่ีเมื่อใครมองเรา

แล๎วเค๎ารู๎สึกชื่นชมเราวํา  เราฉลาดและเข๎าใจที่จะใช๎มากกวํานะครับ คราวตํอไปผมจะน าการลดการใช๎พลังงาน
แบบงําย ๆ  มาฝากอีกครับ 
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สวัสดีคํะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจ าวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555  ตรงกับวันขึ้น     7 
ค่ า เดือน 3 ปีเถาะ  เริ่มขําวแรกมาอัพเดทความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช  ลําสุดเมื่อวันที่ 20  มกราคมที่ผํานมา  ได๎มีการประชุมคณะกรรมการกันเป็นคร้ังแรก 
โดยมี พลตรีทันตแพทย์ชัยนาท สวัสดีนฤนาท เป็นประธานในการประชุมประกอบด๎วยคณะกรรมการที่
ปรึกษา อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักด์ิ พงศ์พิชญามาต คุณวาริน        ชิณวงศ์  คุณประยูร  เงินพรหม  คุณ
ชะลอ  เอี่ยมสุทธิ์  และคณะกรรมการซ่ึงได๎รับการแตํงต้ังจากสภามหาวิทยาลัย 

การประชุมคร้ังนี้ได๎วางแผนการสนับสนุนสํงเสริมให๎ค าปรึกษาในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ในหลายมิติ  เชํน  การพัฒนาบัณฑิตที่ขายได๎  การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎าง
ภาพพจน์ที่ดีตํอสังคม  การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ  และแสดงความยินดีตํอ
บัณฑิตใหมํ  เป็นต๎น   และที่นํายินดีเมื่อคุณจิมมี่  ชวาลา  กรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได๎บริจาคเงิน
จ านวน 1  ล๎านบาท  เพื่อจัดต้ังเป็นกองทุนคณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  น าเงินมาเป็นทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   ให๎มีโอกาสในการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย  อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้คุณประยูร เงิน
พรหม ได๎รํวมบริจาคสมทบทุนดังกลําวอีกจ านวน  1 แสนบาทด๎วย 
 คณะกรรมการสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จะอยํูในต าแหนํงรวม 3 ปี  และจะ
มีการประชุมเดือนเว๎นเดือน  เพื่อหารือและแนวทางสํงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในหลายมิติ  เพื่อให๎เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในสังคมตํอไป 
 มาตํอที่สํวนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ได๎แจ๎งขอเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
(กรรมการกลาง)  เข๎ารํวมประชุมพร๎อมกันเพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตาม
แผนพัฒนาองค์การ OFI  ปีการศึกษา 2555   และเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานเวทีคุณภาพ  ประจ าปี 2555 ใน
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม นี้  เวลา 14.30 น. ณ ห๎องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น 2  

ขําวดี ๆ  เกี่ยวกับนักศึกษาเราไปสร๎างชื่อมีให๎ชื่นชมกันอยํูบํอย  ลําสุดอาจารย์เจษฎา  สุขสิกาญจน์  
ประธานหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได๎สํงนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม
ประกวดถํายภาพ  Nikon-BOI   Inspiration  Photo Contest  2011  ณ งาน BOI  FAIR เมื่อวันที่      7 - 8 
มกราคม ที่ผํานมา โดยนางสาวสมฤดี  ขันทองดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คว๎ารางวัล
ชมเชยมาได๎ และหลังจากนี้ชํวยกันลุ๎น  นางสาวสลิลทิพย์  จงรัสสะ  ซ่ึงเข๎ารอบ 10 คนสุดท๎าย ในการประกวด
การออกแบบรองเท๎า  ADDA ภายใต๎ Concept “HAPPY SANDAL” จะเดินทางไปน าเสนอผลงานในวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ชํวยกันสํงก าลังใจให๎นักศึกษาของเราคว๎าชัยด๎วยนะคะ 

 ปิดท๎ายพักเที่ยงด๎วยข๎อคิดดี ๆ  “วิธีจัดการกับความฝัน  คือการท ามันให้เป็นจริง ” สวัสดีคํะ 
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ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ  จุลทับ,     นางณัชฌา  นนทโชติ 
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